

ชิรูด์ มาแล้ว พร้อมเสริมทัพสิงห์เต็มตัว

โอลิเวียร์ ชิรูด์ พร้อมจดปากกาเซ็นสัญญากับ สิงห์บลู เชลซี อย่างเป็นทางการที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยค่าตัว 18 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 810 ล้านบาท พร้อมสวมเสื้อหมายเลข 18

เชลซี สโมสรชื่อดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่ได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัว โอลิเวียร์ ชิรูด์ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส ที่เดินทางย้ายออกจาก ปืนใหญ่ อาร์เซนอล คู่แข่งร่วม ที่ปล่อยตัวกองหน้ามากประสบการณ์มาอยู่กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับนักเตะดาวยิง ชิรูด์ ที่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายและพร้อมเซ็นสัญญากับเชลซี ด้วยระยะเวลา 18 เดือน สำหรับการมาของเขาในครั้งนี้มีราคา 18 ล้านปอนด์ โดยต้องมาชั่งน้ำหนักตำแหน่งกับ โมราต้า หลังจากที่ บาดซูอาयी ได้ย้ายไปอยู่กับ เสือเหลือง ดอร์ทมุนด์ในแบบสัญญาถาวรแล้ว

สำหรับ บาดซูอาयी กองหน้าทีมชาติเบลเยียม ของ เชลซี ที่ได้มาอยู่กับ เสือเหลือง ในแบบการยืมตัว พร้อมทั้งในฤดูกาลนี้ที่ลงเล่นให้กับเชลซีไปแล้วทั้งหมด 25 นัด ทำประตู 9 ลูก ถือเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงคนหนึ่ง โดยสวมเสื้อหมายเลข 44 ให้กับเสือเหลือง

ชิรูด์ อดีตกองหน้าอาร์เซนอล วัย 31 ปี ที่ไม่ได้มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมสักเท่าไร สำหรับซีซั่นนี้ และในตอนนี้อดีตต้นสังกัดเก่าก็ได้ บีแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง ที่มีราคาเป็นสถิติสโมสรสูงถึง 56 ล้านปอนด์ หรือ 2520 ล้านบาท เป็นผลให้เขาต้องหนีมาอยู่กับทีมคู่แข่งอย่างเชลซี

สำหรับข่าวลือก่อนหน้านี้นี้เกี่ยวกับชิรูด์ ที่คาดว่าเขาอาจจะถูกส่งไปยังเสือเหลือง ดอร์ทมุนด์ ในแบบสัญญาถาวร เพื่อเป็นการแลกตัวเพื่อปิดดีลในการคว้า โอบาเมยอง มาร่วมทีมแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวยังคงมีความต้องการอยากอยู่ที่ยูเวนตุสต่อไปกับภรรยา โดยไม่ได้ให้ความสนใจไปใช้ชีวิตกับการค้าแข้งที่อื่น

จากการย้ายมาอยู่กับเชลซีในครั้งนี้ ทำให้ชิรูด์ถูกจับตามองอย่างมาก สำหรับการชั่งน้ำหนักตำแหน่งระหว่าง อัลบา โร้ โมราต้า ซึ่งเป็นข้อดีที่เขานั้นย้ายทีมของเขานั้นไม่ต้องปรับตัวมากมาย แต่เรื่องสไตล์การเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นที่คุ้นเคย จึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวสักเท่าไร แต่อาจจะต้องรื้อฟื้นเคาะสนิมกันสักหน่อย หลังจากอยู่ที่อาร์เซนอลไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไร สำหรับในฤดูกาลนี้เขาไม่ได้ลงสนามช่วยทีมปืนใหญ่สักเท่าไร แต่เชื่อว่าเขาจะสามารถเรียกฟอร์มการเล่นให้กลับมาเพื่อใช้ความเก่ามากประสบการณ์เพื่อแย่งชิงเก้าอี้ตัวจริงให้ได้